



ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่ ของกรมทรัพยากรธรณี

ตามที่ได้มีประกาศกรมทรัพยากรธรณี ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่ ของกรมทรัพยากรธรณี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อนึ่ง บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๒. ผู้ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนด
๔. หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังกล่าวมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามที่ให้ยื่นสมัครไว้ หรือคุณวุฒิ ก.พ. มิได้รับรองว่าตรงตามที่ให้ยื่นใบสมัคร แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา ลำดับที่ ๑ และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมชั้น ๑ อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอนุกุล วงศ์ใหญ่)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

สำเนาถูกต้อง

(นายภาสวิชัย จุลมูล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติวิทยา
และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่ ของกรมทรัพยากรธรณี
แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรธรณี ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติวิทยา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	นายนิรันดร์ ชัยมณี

ตำแหน่งที่ ๒ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	นายปัญญา จารุศิริ

